

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 31.16 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31-31.30 บาท

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.16 บาท อ่อนค่าจากวานนี้ปิดที่ 31.12 บาท ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าด้วยแนวโน้ม Sentiment การลงทุนที่เป็นภาวะ Risk-off เนื่องจากความกังวลในประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ส่งผลให้มีความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นทำค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลเอเชียทั้งเงินหยวน รวมถึงเงินบาทของไทยซึ่งเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับจีนสูงอ่อนค่าลง คาดกรอบวันนี้ 31-31.30 บาท

\*น.ส.วรินทร์ ภูทอง ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.16 บาท อ่อนค่าจากวานนี้ปิดที่ 31.12 บาท โดยค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า โดยคาดกรอบวันนี้ 31.10-31.30 บาท

\*เนื่องจาก นักลงทุนยังมีความกังวลในประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในจีน ส่งผลให้ภาพบรรยากาศการลงทุนเกิดเป็นภาวะ Risk-off จึงทำให้มีความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลเอเชีย ทั้งเงินหยวน รวมถึงเงินสกุลอื่นๆในเอเชีย ที่ประเทศมีความเชื่อมโยงสูงกับเศรษฐกิจของจีน

\*ทั้งนี้ จากผลกระทบความกังวลการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสส่งผลให้ปัจจุบันค่าเงินบาทอ่อนค่าประมาณ 3% จากค่าเฉลี่ยของเงินบาทในเดือน ธ.ค.62 ที่ระดับ 30.30 บาท

\*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือในวันที่ 17 ก.พ.นี้จะการรายงานตัวเลขจีดีพีในไตรมาส 4/62 ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวชะลอลงเหลือการเติบโตประมาณ 2% ชะลอจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.4% อีกทั้งน่าจะเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องอีกในไตรมาส 1/63 ด้วยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

\*ขณะที่ล่าสุดวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ออกมาส่งสัญญาณว่าแนวโน้มจีดีพีในปีของไทยมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต่ำกว่าระดับ 2% ดังนั้นคาดว่าจะมีโอกาสที่ในการประชุมครั้งหน้าของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกจากระดับปัจจุบันที่ 1%

\*ในวันนี้ให้ติดตามการรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐประจำเดือน ม.ค.ปี นี้ และการรายตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/62 ของยุโรปโซน

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- \*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.1180 จากวานนี้ 99.0670
- \*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 947.86 ล้านบาท
- \*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,323.11 ล้านบาท
- \*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 31.146 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้